

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายสวน คงแก้ว	ประธานสภา อบต.ป่าบอน	สวน คงแก้ว	
2	นายจรูญ อุทัย	รองประธานสภาอบต.ป่าบอน	จรูญ อุทัย	
3	นางอนงค์ พัฒนกิจ	สมาชิกสภา อบต.ป่าบอน	อนงค์ พัฒนกิจ	
4	นายตุลาگانต์ คงรีน	สมาชิกสภา อบต.ป่าบอน	ตุลาگانต์ คงรีน	
5	นายกันตวิษณุ ชูศรีสงคราม	สมาชิกสภา อบต.ป่าบอน	กันตวิษณุ ชูศรีสงคราม	
6	นายสมเศียร สมมุติจิต	สมาชิกสภา อบต.ป่าบอน	สมเศียร สมมุติจิต	
7	นายบำรุง วุฒิม	สมาชิกสภา อบต.ป่าบอน	บำรุง วุฒิม	
8	นายวิริง พรหมทอกรักษ์	สมาชิกสภา อบต.ป่าบอน	วิริง พรหมทอกรักษ์	
9	นายคมสันต์ ใหม่สวัสดิ์	สมาชิกสภา อบต.ป่าบอน	คมสันต์ ใหม่สวัสดิ์	
10	นายอานนท์ สักคีดา	สมาชิกสภา อบต.ป่าบอน	อานนท์ สักคีดา	
11	นายพิทยา คู่มั่ง	เลขานุการสภา อบต.ป่าบอน	พิทยา คู่มั่ง	

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายนำโชค เกื้อเส็ง นายก อบต.ป่าบอน
2. นายชาญชัย รามสวัสดิ์ รองนายก อบต.ป่าบอน
3. นายอภิรักษ์ คงปราบ รองนายก อบต.ป่าบอน
4. นายเสน่ห์ ใจโต เลขานุการ นายก อบต.ป่าบอน
5. นายธานินทร์ บัวชุม รองปลัด อบต.ป่าบอน
6. น.ส.พัชรี เขาวุ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
7. น.ส.ยุวดี ศรีเรือง เจ้าพนักงานธุรการ
8. น.ส.เฉลิมขวัญ กุลศิริศรีตระกูล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครบองค์ประชุม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้น
ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมและได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ - การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ้อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ช่วงเช้าพิธีทำบุญตักบาตร เวลา 07.00 น. ณ วัดป่าบอนคำ หมู่ที่ 7 ตำบลป่าบอน เวลา 09.00 น. พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม ณ ศาลาประชาคมอำเภอป่าบอน

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ประธานสภาฯ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ป่าบอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

3.1 รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565

นายก อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2561 ข้อ 30(5)ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี รายละเอียดผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2565 ตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่านแล้ว

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่

4.1 ขอบความเห็นชอบโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

นายก อบต. โครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ได้จัดทำโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า เนื่องจากปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยเป็นปัญหาทางสิ่งแวดล้อมที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่างเล็งเห็นถึงความสำคัญ และจำเป็นต้องมีความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขเพราะเป็นปัญหาที่นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น สืบเนื่องมาจากความเจริญ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่อง การมีผลผลิตทางเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในชีวิตประจำวัน ทำให้มีวัสดุเหลือใช้และมีปริมาณขยะมูลฝอยสูงมากขึ้นตามไปด้วย ในขณะที่วิธีการและสถานที่ในการกำจัดขยะมูลฝอย ส่วนใหญ่ยังไม่ถูกสุขาภิบาล และประสิทธิภาพของหน่วยงานที่

รับผิดชอบในการเก็บขนขยะมูลฝอยแต่ละวันยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ เนื่องจากหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ซึ่งได้แก่ เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล แต่ละแห่งประสบปัญหาในการดำเนินงาน เช่น ขาดงบประมาณ ขาดบุคลากร รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมในการกำจัดขยะมูลฝอยเพราะปัจจุบันส่วนใหญ่จะนำขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมจากหมู่บ้าน ชุมชน มากองรวมบนพื้นดินแล้วย่อยสลายเองตามธรรมชาติ หรืออาจมีการเผาเป็นครั้งคราว ซึ่งการกำจัดโดยวิธีนี้ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และสุขภาพและอนามัยของประชาชนประกอบกับรัฐบาลได้ให้การสนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนในภาคการผลิตไฟฟ้า เพราะปัจจุบันพลังงานที่นำมาผลิตกระแสไฟฟ้ามีอยู่อย่างจำกัด แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า ทางด้านรัฐบาล ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย จึงเร่งรัดให้ท้องถิ่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง ทำแผนการจัดการขยะมูลฝอยทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ในการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่การเก็บรวบรวม การส่งบำบัดและการจัดการขั้นสุดท้าย ตลอดจนเร่งรัดให้มีการก่อสร้างโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของประเทศอย่างเป็นระบบ และมีมาตรการการป้องกันปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน เห็นถึงความจำเป็นในการจัดการขยะมูลฝอยเขตพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ต่างๆ ในจังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นหน้าที่ของท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการให้เรียบร้อย ด้วยวิธีที่เหมาะสม วิธีการการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงการผลิตกระแสไฟฟ้า จึงได้จัดทำโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยเอกชนเป็นผู้ร่วมลงทุนทั้งหมด ซึ่งการจัดทำโครงการดังกล่าว มีระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1.พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

2.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการกำจัดขยะมูลฝอย พ.ศ.2560

3.หนังสือที่ มท 0810.5/ว2629 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องสรุปผลการประชุมคณะทำงาน พิจารณาโครงการร่วมลงทุนกับเอกชนตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (เฉพาะกิจ) ครั้งที่ 1/2560ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดแนวทางจัดทำโครงการมอบหมายให้เอกชนดำเนินการหรือร่วมดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการกำจัดขยะมูลฝอย พ.ศ.2560 ข้อ 17 ที่กำหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่น จัดทำข้อเสนอโครงการ เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือผู้ที่รัฐมนตรีมอบหมายให้ความเห็นชอบสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การพิจารณาโดยการที่กำหนด โดยมีแนวทางและขั้นตอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำข้อเสนอการศึกษาและวิเคราะห์โครงการกำจัดขยะมูลฝอย เสนอต่อคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยระดับจังหวัด พิจารณาก่อนโครงการก่อน ก่อนจะเสนอมติกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาโครงการต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนขอเสนอโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา ตามรายละเอียดโครงการที่ได้จัดส่งให้กับท่านสมาชิกทุกท่านแล้วขอเชิญสมาชิกทุกท่านตรวจสอบดูได้ครับ

นายคมสันต์ ใหม่สวัสดิ์ ที่ตั้งโรงงานใช้พื้นที่ไร่ครึ่ง

นายก อบต.

พื้นที่ศึกษาโครงการ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 ตำบลป่าบอน เป็นเขตอุตสาหกรรม อยู่ฝั่ง โรงงาน ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม เนื้อที่ประมาณ 50 ไร่

ประธานสภาฯ ไม่ทราบใครมีอะไรจะซักถามอีกบ้าง ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ด้วยคะแนนเสียง จำนวน 8 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง

4.2 ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี(2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1

เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(1)คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ในส่วนของข้อมูลปัญหา แนวทางการพัฒนาและสิ่งที่ประชาชนในหมู่บ้านต้องการ ให้ดำเนินการในพื้นที่ ส่วนหนึ่ง ของปัญหาความต้องการได้มาจากสมาชิก อบต. และ โครงการที่เพิ่มเติมที่เกินศักยภาพในการดำเนินการของ อบต. ได้มาจากผู้บริหารได้ประสานงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่ง โครงการต่างๆ เหล่านี้ ยังไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี คือ 2566-2570 ซึ่งไม่สามารถดำเนินการและของงบประมาณไปยังหน่วยงานต่างๆ ได้ จึงจำเป็นต้องเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ครั้งที่1/2565

(2)คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมและให้ความเห็นชอบ ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 ไปแล้วเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565

สำหรับ อบต.ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมให้สภาพิจารณาตามมาตรา 46 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ

นายสมเกียรติ สมมุติจิต ขอเพิ่มถนนสายซอยบุญช่วยอุทิศ เมื่อก่อนเป็นถนนสายซอยนายกชั้น เพิ่มถนนสายบ้านนางชุ่ม และคูระบายน้ำภายในหมู่บ้าน

นายก อบต. ตอนนี้ได้ประสานขอรับงบประมาณดังกล่าวประจำตัวละ 1 ล้านบาท จำนวน 6 ตัว หมู่ที่ 1,2,7,8, เรื่องโคมไฟ จากหมู่ที่ 4-หมู่ที่ 9 ประสานชลประทาน ชลประทานไม่อนุญาต ปรับเป็นกรป.-ควนเสาชง หมู่ที่ 8 ผมจะดำเนินการทุกหมู่บ้าน ก่อสร้างจรปิดอยากให้มีทุกหมู่บ้าน ที่มีอยู่แล้วตอนนี้คือ หมู่ที่ 1,2,3,7 ซึ่งจะมีในแผนพัฒนา

นายคมสันต์ ใหม่สวัสดิ์ ขอปรับภูมิทัศน์ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8

ประธานสภาฯ ไม่ทราบใครมีอะไรจะซักถามอีกบ้าง ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี(2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ด้วยคะแนนเสียง จำนวน 8 เสียง งดออกเสียงจำนวน 2 เสียง

4.3 การคัดเลือกสมาชิกสภา อบต.ป่าบอนจำนวน 2 ท่าน ร่วมเป็นคณะกรรมการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ป่าบอน

เลขานุการสภาฯ การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน จำนวน 2 ท่านร่วมเป็น
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ป่าบอน

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนที่ 377/2561 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561 และคำสั่งที่ 12/2565 ลงวันที่ 17 มกราคม 2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ซึ่งคำสั่ง 377/2561 เป็นคำสั่งเดิมในการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน แต่เนื่องจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนได้ครบวาระ และมีการเลือกตั้งใหม่เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ทำให้ผู้แทนในส่วนของตัวแทนสมาชิก อบต.ว่างลง คำสั่งที่ 12/2565 ลงวันที่ 17 มกราคม 2565 เป็นคำสั่งที่เพิ่มผู้แทนในส่วนของสมาชิก อบต. ซึ่งวาระการอยู่ในตำแหน่งของคณะกรรมการคราวละ 4 ปี วาระจะต้องเริ่มนับตั้งแต่ปี 2561 จะครบ 4 ปี ในวันที่ 13 ธันวาคม 2565 จึงจะต้องมีการคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนจำนวน 2 ท่าน ร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนครับ

ประธานสภาฯ ขอให้มีการคัดเลือกสมาชิก คนที่ 1 และคนที่ 2 ตามลำดับ คัดเลือกทีละคน มีผู้เสนอชื่อ และผู้รับรอง 2 คน ต่อไปเป็นการคัดเลือกคนที่ 1 ขอเชิญเสนอชื่อครับ

นายสมเกียรติ สมมุติจิต ผมขอเสนอนายคมสันต์ ใหม่สวัสดิ์ ส.อบต.หมู่ที่ 8 นายศุภากานต์ คงริน ส.อบต.หมู่ที่ 2 และนายบำรุง วุฒิม ส.อบต.หมู่ที่ 6 เป็นผู้รับรอง

ประธานสภาฯ มีท่านใดเสนอชื่อสมาชิกสภาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ คนที่ 1 อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่า ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ต่อไปเป็นการคัดเลือกสมาชิกสภาคนที่ 2 เข้าร่วมเป็น คณะกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ

นายอานนท์ ตักดีดา ผมขอเสนอนางอนงค์ พัฒนกิจ ส.อบต.หมู่ที่ 1 นายสมเกียรติ สมมุติจิต ส.อบต.หมู่ที่ 5 และนายวิเริง พรหมทองรักษ์ ส.อบต.หมู่ที่ 7 เป็นผู้รับรอง

ประธานสภาฯ มีท่านใดเสนอชื่อสมาชิกสภาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ คนที่ 2 อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่า ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก

ที่ประชุม มีมติคัดเลือกสมาชิกสภา อบต.ป่าบอน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ป่าบอน จำนวน 2 คน ดังนี้

- ประกอบด้วย
- 1.นายคมสันต์ ใหม่สวัสดิ์ ส.อบต.หมู่ที่ 8
 - 2.นางอนงค์ พัฒนกิจ ส.อบต.หมู่ที่ 1

4.4 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมกินเบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 5,000 บาท

เลขานุการสภาฯ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนได้ดำเนินการเรียกเบี่ยยังชีพผู้สูงอายุคืนจาก ผู้สูงอายุที่รับบำนาญ บำนาญพิเศษ จากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 12 ราย ซึ่งดำเนินการตามหนังสือจังหวัดพัทลุง ค่วนที่สุดที่ พท 0023.2/2479 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563 รายละเอียดเอกสารแนบ

เนื่องจากหนังสือจังหวัดพัทลุงค่วนที่สุด ที่ พท 0023.3/ว5075 ลงวันที่ 21 กันยายน 2565 เรื่องมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 อนุมัติในหลักการเรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น ตามที่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอและมอบหมายให้กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการจ่ายเงินคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้นำเงินมาคืนทางราชการ แล้วให้ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จ กรณีเงินรับเข้าเป็นสะสมขอคืน ภายหลังปีงบประมาณให้ อปท.จ่ายขาดเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืนจากผู้สูงอายุที่รับ บำนาญพิเศษ รวมเป็นเงิน 165,550 บาท โดยได้เก็บรักษาเงิน ดังนี้

-นำเข้าเงินรับฝากอื่น ระยะสั้น เป็นเงิน 160,555 บาท

-นำเข้าเงินสะสม เป็นเงิน 5,000 บาท

จึงขออนุมัติคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้นำเงินมาคืน อบต.ป่าบอน ในส่วนเบี้ยยังชีพที่เข้า เงินสะสม จำนวน 5,000 บาท สภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมคืน เบี้ยยังชีพได้

นายวิเริง พรหมทองรักษ์ รายงานประ โลม แสงจง เค้าได้มาขึ้นทะเบียนก่อนบุตรเสียชีวิต

นายกันตวิษณุ ชูศรีสงคราม ส่วนของผู้สูงอายุรับเงินซ้ำซ้อน มีโอกาสได้รับขึ้นทะเบียนได้หรือไม่

นายธานินทร์ บัวขุม กระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างแก้ไขระเบียบเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สูงอายุ ตอนนี้ระงับ จ่ายเบี้ยไปก่อน ส่วนผู้สูงอายุรายใหม่ที่เป็นผู้รับบำนาญมาขึ้นทะเบียน เราจะ ไม่รับขึ้น

นายตุลาگانต์ คงริน ข้าราชการที่รับบำเหน็จแล้ว สามารถรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้หรือไม่

เลขานุการสภาฯ ได้ครับ

ประธานสภาฯ ผมขอมติที่ประชุมครับ

ที่ประชุม มีมติจ่ายขาดเงินสะสมคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 5,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง งดออกเสียง จำนวน 2 เสียง

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

นายก อบต. ได้รับงบประมาณของกรมทรัพยากรน้ำ ตอนนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ของแขวงทางหลวงก็ได้งบประมาณ

มาสายหน้าบ้านนายก เริ่มลงมือทำแล้ว

นายกันตวิษณุ ชูศรีสงคราม ผมขอฝากเรื่องคันกระถินเทพาขึ้นบริเวณขอบสระของหมู่ที่ 4 อยากจะให้ช่วยตัดแต่งกิ่ง ถ้าต้นโตกว่านี้ตัดยาก ใบจะหล่นลงสระน้ำครับ อีกเรื่องผมได้ส่งไลน์ในกลุ่มสมาชิกให้รถขยะเก็บขยะในวัดควนน้อย เนื่องจากมีงานศพ เวลาทีมงานศพช่วยให้รถขยะจัดเก็บด้วยครับ

เลขานุการสภาฯ ผมได้บอกเจ้าหน้าที่แล้วครับเรื่องตัดกิ่งคันกระถินเทพา เรื่องการเก็บขยะในวัดหลังจากเสร็จงานศพ การแจ้งในกลุ่มไลน์ บางครั้งอาจจะไม่ได้เปิดอ่านดู ขอความร่วมมือให้แจ้งทางโทรศัพท์จะสะดวกกว่า นายกันตวิษณุ ชูศรีสงคราม เรื่องอุทกภัยน้ำซำรุค ของหมู่ที่ 4 และท่อเมนประปาฝั่งตามแนวถนนให้ช่วยดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วย

นายกอนันต์ คงปราบ นายก็ได้มอบหมายให้ผมดูแลกองศึกษาทำงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เรื่องตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้แจ้งผมได้เลยครับ วันนี้ผมได้สั่งการให้ไปตัดหมู่ที่ 9 และเรื่องถนนเป็นหลุมเป็นบ่อตอนนี้หลายสาย

นายอานนท์ ตักคิตา อยากถามเรื่องงบประมาณในการจัดงานปีใหม่ ไม่ทราบทาง อบต.มีงบประมาณสนับสนุนบ้างหรือไม่

เลขานุการสภาฯ ไม่มีครับ

เลขานุการนายกฯ เรื่องอุดหนุนไฟฟ้าจ้างประมาณงวดแรกงบประมาณ 5 แสนกว่าบาท มีทั้งหมด

11หมู่บ้าน

ที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 12.20 น.

(ลงชื่อ)



ผู้บันทึกการประชุม

(นายพิทยา คู่มเคียม)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสวน คงแก้ว)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

ฉันทน์ นัจฉนกิจ

(นางอนงค์ พัฒนกิจ)

กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

ศุภกาญจน์
(นายศุภกาญจน์ คงริน)

กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

อานนท์

(นายอานนท์ สักดีดา)

กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม